

Giám đốc Văn phòng đại diện Viện nghiên cứu và phát triển y tế Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Chiều ngày 17/03/2021, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp, đã tiếp bà Han Yu Jin, Giám đốc Văn phòng đại diện Viện nghiên cứu và phát triển y tế Hàn Quốc tại Tp.HCM (KHIDI), nhân dịp chuyến thăm và làm việc tại trường.

Tham dự buổi làm việc gồm có bà Han Yu Jin, Giám đốc Văn phòng đại diện Viện nghiên cứu và phát triển y tế Hàn Quốc tại TP.HCM (KHIDI); bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trợ lý Giám đốc Văn phòng đại diện Viện nghiên cứu và phát triển y tế Hàn Quốc tại TP.HCM; PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường; TS. BS. Nguyễn Ngọc Vân Phương, Phó Phòng Hợp tác Quốc tế và các chuyên viên của Phòng.



Bà Han Yu Jin – Giám đốc văn phòng đại diện Viện nghiên cứu và phát triển y tế Hàn Quốc tại TP.HCM đã có buổi làm việc với Trường ĐHYKPNT.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (ĐHYKPNT) đã giới thiệu những nét nổi bật cũng như chiến lược phát triển trường ĐHYKPNT nhằm tới mục tiêu trở thành một trong trung tâm đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế uy tín của Việt Nam, ngang tầm khu vực và thế giới.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp đánh giá cao ý nghĩa chuyên thăm, coi đây là cơ hội quý báu để trường ĐHYKPNT tăng cường hiểu biết và kết nối, hợp tác ngày càng sâu rộng với các đối tác Hàn Quốc, đóng góp vun đắp mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo y khoa, y tế thông minh và nghiên cứu khoa học.

Quan tâm đến các đề xuất hợp tác của trường ĐHYKPNT, bà Han Yu Jin bày tỏ sự ủng hộ cao và cam kết sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để xúc tiến quá trình hợp tác, trong đó tập trung vào các lĩnh vực y tế thông minh, đào tạo giáo dục y khoa và hợp tác nghiên cứu các vấn đề trong y khoa. Bà cũng hy vọng rằng trường ĐHYKPNT sẽ góp mặt trong hội thảo quốc tế y khoa trực tuyến lần thứ 2 trong năm 2021 của Hàn Quốc và đây sẽ là nền tảng tốt đẹp, mở rộng cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các viện trường, cơ quan bệnh viện của Hàn Quốc trong thời gian tới.



PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐHYKPNT đã có buổi nói chuyện hiệu quả với Bà Han Yu Jin – Giám đốc KHIDI.

Chuyên thăm nhiều ý nghĩa của Giám đốc văn phòng đại diện Viện nghiên cứu và phát triển y tế Hàn Quốc tại TP.HCM không chỉ thể hiện uy tín và vị thế của trường ĐHYKPNT mà còn khẳng định chiến lược phát triển, không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ, hợp tác sâu rộng vì sự phát triển bền vững của trường ĐHYKPNT với các đối tác quốc tế, đóng góp tích cực cho tiến trình hội nhập với giáo dục đại học thế giới.